



มากกว่า 1,000 ปี...เพื่อนำท่านเดินทางสู่ วัดคิโยมิสึ วัดที่สร้างด้วยท่อนซุงขนาดมหึมา ตั้งตระหง่านอยู่ บนเนินเขาสูง...แล้วนำท่านกราบขอพรพระเพื่อความ เป็นสิริมงคลในวิหาร และเชิญท่านดื่ม น้ำศักดิ์สิทธิ์ที่ น้ำ3สายที่เชื่อกันว่าถ้าดื่มแล้วจะเกิดความเป็นสิริมงคลในด้านความ ร่ำรวย, ความมีชื่อเสียงและมีสุขภาพ ดีในช่วงฤดูหนาวท่านจะได้เห็นภาพที่สวยงามของหิมะซึ่งติดปกคลุมอยู่ตามกิ่งก้านของต้นไม้และหลังคา ของระเบียงใหญ่ช่างเป็นบรรยากาศสวยงามที่น่าประทับใจอิสระให้ท่านได้บันทึกภาพทิวทัศน์

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)



พาย นำท่านเดินทางสู่ ปราสาททอง หรือที่เรียกว่า ปราสาทคินคาคุจิ...ร่วมย้อนรำลึกถึงท่านโชกุน จากการ์ตูนเรื่องดัง เณรน้อยเจ้าปัญญา - อิคคิวซัง...อิสระให้ท่านได้ชื่นชมความงามของตัวปราสาทสี ทองกลางน้ำ ที่จะยังเป็นประกายสวยงามยิ่งขึ้น เมื่ออยู่ท่ามกลางหิมะในบรรยากาศของฤดูหนาว พร้อม ดื่มด่ำกับความสะอาดใสของ สระน้ำ เคียวโคะจิ ที่สามารถสะท้อนให้เห็นภาพตัวปราสาทได้อย่างงดงาม กลายเป็นอีกสัญลักษณ์หนึ่งของเมืองเกียวโต...อิสระให้ท่านได้เลือกหามุมถูกใจเพื่อบันทึกภาพไว้เป็นที่ ระลึก...นำท่านเดินทางโดยรถโค้ชไปยังเมือง นาโกย่า เมืองใหญ่อันดับ 3 รองจากโอซาก้าที่เจริญไป ด้วยแหล่งธุรกิจและโรงงานอุตสาหกรรมท่านเดินทางสู่ย่านชานคาอะซึ่งเป็นย่านช้อปปิ้งและแหล่ง บ้านเที่ยงยามราตรี จะมีสินค้า แปรนด์เนมจากทั่วทุกมุมโลกมาวางขายที่ถนนสายนี้ นอกจากนั้นยังมี ห้างสรรพสินค้า ร้านอาหารที่บ่งบอกถึงความมีระดับซึ่งมีให้ทุกท่านได้เลือกอย่างมากมาย...นอกจากนี้ยังมีจุดชมวิวที่ท่านจะสามารถมองเห็นถนนสายนี้และตัวเมืองนาโกย่าอย่างชัดเจน คือที่ตึกทีวีของนาโกย่า **(ไม่รวมค่าเข้าชม 600 เยน/ท่าน)**ซึ่งมีลักษณะคล้ายโตเกียว ทาวเวอร์ แต่มีอายุเก่าแก่มากกว่า...อิสระ ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย\* เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่าอาหารมื้อเย็นอิสระตาม อัธยาศัย...ให้ท่านได้เลือกชิมร้านอร่อยจากร้านค้าต่าง ๆ ในย่านชานคาอะ \*\*  
ที่พัก : NAGOYA SAKAE HOTEL หรือเทียบเท่า

**วันที่สาม นาโกย่า – ทะเลสาบปลาไหล – ไร่สตอเบอร์รี่ – ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอาร์ทเล็ท**

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (2)...นำท่านแวะชม ทะเลสาบฮามานะโกะหรือ ทะเลสาบปลาไหล แหล่งเพาะพันธุ์ปลาไหลที่ใหญ่ที่สุด...เชิญท่านชมพร้อมบันทึกภาพความงามของ ทัศนียภาพอันกว้างไกลสุดสายตาจากจุดชมวิว **(ขึ้นอยู่กับเวลาและความเหมาะสม)**...นำท่านไป เพลิดเพลินกับการเลือกชมและซื้อสตอเบอร์รี่ ไร่สตอเบอร์รี่ ของชาวญี่ปุ่นที่มีการปลูกอย่างพิถีพิถัน



Forest Tour Co.,Ltd  
733/5 Praditmanutham Rd. Sapansong, Wangthonglang, Bangkok 10310  
Tel. 02-5149021-6 Mobile. 0816321525 Fax. 02-5149027  
Email. foresttour@yahoo.com Line ID. @Foresttour  
Website : www.foresttour.com



และได้รับการดูแลเอาใจใส่ทุกระบวนการทุกขั้นตอน ทำให้ผลของสตรอเบอร์รี่นั้นมีขนาดใหญ่ สีแดงสด และรสชาติหวานกว่าบ้านเราหลายเท่า...ท่านจะได้ชมถึงวิธีการเก็บสตรอเบอร์รี่และที่สำคัญคือท่านสามารถชิมสตรอเบอร์รี่ในไร่นี้ได้ โดยสามารถเด็ดจากต้นด้วยตัวเอง

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (3)

บ่าย นำท่านเดินทางโดยรถโค้ชมุ่งหน้าสู่ **โกเทมบะ พรีเมียม เอาท์เล็ต** ที่รวบรวมแบรนด์ระดับโลกมาไว้ด้วยกันบนหุบเขาริม Tomei Expressway ที่เชื่อมระหว่าง ภูเขาฟูจิ-อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่กับมหานครโตเกียว ให้ท่านได้อิสระกับการเลือกซื้อเลือกชมสินค้าที่ได้รวบรวมกว่า 165แบรนด์ดังไม่ว่าจะเป็น Coach , Bally , Diesel , Gucci , Hugo Boss, Versace, Yves Saint Laurent Rive Gauche, Gap และอีกมากมาย หมวดสินค้า Intimate Apparel ได้แก่ Kid Blue และ Triumph หมวดสินค้า Home Fashion ได้แก่ Bodum, Fragrance Outlet และ Richard Ginori เป็นต้น...นอกจากนี้ยังมีหมวดสินค้าอื่นๆอย่าง รองเท้า กระเป๋า เสื้อผ้าเด็ก ซึ่งของทุกชิ้นเป็นของแท้และราคาถูกกว่าในห้างสรรพสินค้า ที่รวมไว้ในพื้นที่กว่า **400,000** ตารางฟุต ถือเป็นสวรรค์แห่งการช้อปปิ้งของคนญี่ปุ่นโดยเฉพาะให้ท่านได้อิสระช้อปปิ้งกันตามอัธยาศัย...สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักพร้อมทั้งอาบน้ำแร่ธรรมชาติเพื่อสุขภาพ ท่านจะได้พักผ่อนกับการลงอาบ**ออนเซ็น(Onsen)** น้ำแร่ในสไตล์ญี่ปุ่นและพักผ่อนอย่างเต็มอิ่ม

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม (4)

พร้อมเสิร์ฟท่านด้วยเมนูพิเศษ **บุฟเฟต์ญี่ปุ่น** ให้ท่านได้ลิ้มรสปูน้ำเย็นแห่งเกาะฮอกไกโดซึ่งได้รับการกล่าวขานจากนักโภชนาการญี่ปุ่นว่าเป็นปูน้ำเย็นที่เนื้อมึนรสชาติอร่อยที่สุดและมีเนื้อที่นุ่มนวลรับประทานให้ท่านได้อิ่มอร่อย “แบบไม่อั้น!!!”

ที่พัก : **KASUGAI VIEW HOTEL** หรือเทียบเท่า

^^ **หลังอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ การอาบน้ำแร่ธรรมชาติเพื่อสุขภาพ/ออนเซ็น(Onsen) น้ำแร่สไตล์ญี่ปุ่นให้ท่านได้พักผ่อนอย่างเต็มอิ่ม ซึ่งชาวญี่ปุ่นเชื่อว่าน้ำแร่ธรรมชาตินี้มีส่วนช่วยเรื่องโรคภัยไข้เจ็บและผิวพรรณเปล่งปลั่ง**

**วันที่สี่** อิวาว่า – **FUJI TEN SKI RESORT** – ชมเทศกาลชมดอกซากุระ เมืองมัตซึดะ (หรือ โอชิโนะฮัทไค) – โตเกียว – ช้อปปิ้งชินจูกุ – โตเกียว

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (5)...นำท่านสัมผัสกับประสบการณ์ความสนุกสนานที่ **ฟูจิเท็น สกีรีสอร์ท(Fuji Ten Snow Resort)** ลานสกีและที่พักที่ตั้งอยู่บริเวณภูเขาไฟฟูจิ...ท่านจะได้สัมผัสกับ **หิมะ** ที่ตกในช่วงปีใหม่...หากมีเวลาพออิสระให้ท่าน ได้เลือกสัมผัสประสบการณ์ใหม่ อาทิ ตื่นเต้นกับการลื่นไถลด้วย **สกี** เลือกสนุกกับ **สโนว์บอร์ด** หรือเลือกเพลิดเพลินกับการ **นั่งเลื่อนหิมะ**ที่



**Forest Tour Co.,Ltd**  
733/5 Praditmanutham Rd. Sapansong, Wangthonglang, Bangkok 10310  
Tel. 02-5149021-6 Mobile. 0816321525 Fax. 02-5149027  
Email. foresttour@yahoo.com Line ID. @Foresttour  
Website : www.foresttour.com



ท่านจะสามารถนั่งดื่มด่ำกับทัศนียภาพที่ถูกปกคลุมด้วยหิมะที่ดูแล้วสะอาดตาอย่างนัก **(มี Slade ให้บริการ / ไม่รวมอัตราเข้าอุปกรณ์และชุดสำหรับเล่นสกี)**

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (6)



**(กรุ๊ปเดินทางวันที่ 08-13, 22-27 ก.พ. , 01-06 มี.ค.)**

หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่งาน **Matsuda Cherry Blossom Festival** พาท่านชม เทศกาลดอกซากุระ ที่เมืองมาซึตะจังหวัดคานากาวะ(เริ่มวันที่ 11 ก.พ.-16 มี.ค.)ซากุระในประเทศญี่ปุ่นมีหลากหลายพันธุ์มากพันธุ์หนึ่งที่ผลิดอกออกมาเร็วที่สุดคือพันธุ์คาวาซึ (**Kawatsu Sakura**) ซึ่งจะได้เห็นประมาณกลางเดือน ก.พ.ถึงต้นเดือนมี.ค. ดอกซากุระพันธุ์คาวาซึจะมีสีชมพูเข้มที่นี้จะปลูกไว้ประมาณจำนวน 260 ต้น บนภูเขาามาซึตะ ทิศตะวันตกของจังหวัดคานากาวา

**(กรุ๊ปเดินทางวันที่ 15-20 มี.ค.)**

หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ “โอชิโนะฮัคโค” หมู่บ้านเล็กๆในละแวกทะเลสาบทั้ง 5 ของภูเขาไฟฟูจิ อยู่ระหว่างทะเลสาบ**Kawaguchiko**และ**Yamanakako**ภายในหมู่บ้านโอชิโนะมีบ่อน้ำที่เป็ดที่เกิดจากการละลายของหิมะจากบนภูเขาไฟฟูจิมีอายุมากกว่า1,200ปีได้รับใบประกาศจากกรมชลประทานของประเทศญี่ปุ่นว่าน้ำในแต่ละบ่อเป็นน้ำที่สะอาดเกิดจากธรรมชาติโดยภายในบ่อมีปลาเทราซขนาดใหญ่และมีแรธาตุทำให้มีสาหร่ายและหญ้าที่เกิดในบ่อทำให้เวลามองลงไปเป็นสีเขียวสวยงามคล้ายกับมรกต อยู่ในน้ำบริเวณโดยรอบสามารถชมดอกไม้และเป็นจุดที่สามารถมองเห็นและถ่ายภาพภูเขาไฟฟูจิได้สวยที่สุดอิสระให้ท่านถ่ายรูปและซื้อของที่ระลึกจากชุมชนพื้นบ้านบริเวณโดยรอบ

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ **มหานครโตเกียว** เมืองหลวงปัจจุบันของญี่ปุ่นที่คลาคล่ำไปด้วยผู้คนและเทคโนโลยีล้ำยุคมากมายเพื่อเดินทางไปยัง**แหล่งอพเททเทรนต์**ของชาวปลาติบ ณ ย่านการค้า **ชินจูกุ** หรือ**ศูนย์กลางที่สองแห่งนคร**ย่านความเจริญอันดับหนึ่งของนครโตเกียวในปัจจุบันที่สามารถแบ่งออกเป็น2ฝั่งใหญ่ๆด้วยกันคือฝั่ง**ทิศตะวันตก**เป็นย่านธุรกิจที่เต็มไปด้วยอาคารสำนักงานสูงระฟ้าโรงแรมหรูและเป็นที่ตั้งของอาคารศาลาว่าการ**Tokyo Metropolitan Government**ซึ่งเป็นศูนย์กลางการปกครองของมหานครโตเกียวและฝั่ง**ทิศตะวันออก**เป็นย่านแห่งสีสันที่เต็มไปด้วยศูนย์การค้า/ร้านขายสินค้าแฟชั่น/ร้านสินค้าอิเล็กทรอนิกส์/ร้านขายสินค้าลดราคาและสินค้ามือสอง/ร้านอาหารและย่านคาบูกิโตะซึ่งเป็นแหล่งบันเทิงยามราตรีที่ใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่น...เชิญท่านเลือกชมและซื้อสินค้าจากร้านค้าต่างๆมากมาย ในย่านนี้ ไม่ว่าจะเป็น เครื่องสำอางยี่ห้อดังๆ เสื้อผ้าและของกระจุกกระจิกน่ารักๆในสไตล์แบบญี่ปุ่นกล่องถ่ายรูปติดตลกกล้องถ่ายวิดีโอ MP-3, Walkman, CD-Player วิทยุ คอมพิวเตอร์, Note Book, นาฬิกา, เป็นต้นนอกจากนั้นท่านยังจะได้เห็นแฟชั่นการแต่งตัวและวัฒนธรรมต่างๆของเด็กวัยรุ่นและเหล่าบรรดาแฟชั่นนิสต้าในกรุงโตเกียวที่นับได้ว่ามีสไตล์ในแบบความเป็นตัวของตัวเอง\*\*\* **เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่าอาหารมื้อค่ำอิสระตามอัธยาศัย...ให้ท่านได้เลือกชิมร้านอร่อยจากร้านค้าต่าง ๆ ในย่านชินจูกุ \*\*\***



ที่พัก : **OMORI TOKYU REI HOTEL**หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า **โตเกียว – วัดอาชะกุซ่า – โตเกียวสกายทรี (จุดถ่ายรูป) – ฮาราจูกุ – โอไดบะ – ฮาเนดะ**

เช้า **รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (7)(กรุณาตรวจสอบสัมภาระให้เรียบร้อย เพื่อ**



**เตรียมเดินทางไปสนามบิน)**...นำท่านเดินทางสู่ **วัดอาชะกุซ่าคันทัน** วัดเก่าแก่ที่สุดในโตเกียว ...  
 เชิญท่านกราบนมัสการขอพรจากองค์เจ้าแม่กวนอิมที่เป็นทองสัมฤทธิ์ มีขนาดเล็กเพียง 5.5 เซนติเมตร  
 พร้อมถ่ายภาพความประทับใจกับคอมพิวเตอร์ขนาดยักษ์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก สูง 4.5 เมตร หากมีเวลา  
 เชิญท่านเลือกชมและเช่าเครื่องรางของขลังอันศักดิ์สิทธิ์ของวัดแห่งนี้...หรือจะเลือก **เดินที่ ถนนนาคามิ**  
**เซะ** ท่านจะได้ชมและซื้อสินค้าของฝาก ของที่ระลึกที่เป็นสินค้าพื้นเมือง **Made In Japan** ทั่วๆ รวมทั้ง  
 ข้าวของเครื่องใช้คุณภาพดี มากมาย อาทิ ร่ม, หมวก, รองเท้า, กระเป๋า, เสื้อผ้า เป็นต้น หรือจะเลือกชม  
 ชมมอโรยส์สไตล์ญี่ปุ่นตามอัธยาศัย...แล้วนำทุกท่านเดินถ่ายรูปคู่กับแลนด์มาร์กแห่งใหม่ของกรุงโตเกียว  
 ณ **ริมแม่น้ำสุมิเดะหอคอยโตเกียวสกายทรี(Tokyo Sky tree)** หอส่งสัญญาณโทรคมนาคมที่สูงที่สุดในโลก...  
 เปิดให้บริการเมื่อวันที่ **22 พฤษภาคม 2555** โดยหอนี้มีความสูง **634 เมตร** สามารถทำลายสถิติ  
 ความสูงของหอคอยที่ตั้ง ในมณฑลกว่างโจว ซึ่งมีความสูง **600 เมตร** และหอซีเอ็น ทาวเวอร์ ในนครโท  
 รอนโต ของแคนาดา มีความสูง **553 เมตร**... ทิวทัศน์ของ **หอคอยโตเกียวสกายทรี** ที่บรรจุเทคโนโลยี  
 แนวนวัตกรรมสามารถมองเห็นได้ จากสะพานวัดอาชะกุซ่าที่เต็มไปด้วยกลิ่นอายแบบเมืองเก่าของเอโดะ



นำทุกท่านสู่ย่าน **ฮาราจูกุ** แหล่งรวมวัยรุ่นที่ทันสมัยสุดๆ ชาวปลาติบ...ตื่นตาตื่นใจกับ**แฟชั่น**  
 หลากหลายสไตล์ที่ท่านจะไม่เคยพบเห็นที่ไหนมาก่อน ไม่ว่าจะเป็นเทรนด์ที่เสมือนหลุดออกมาจากใน  
 หนังสือการ์ตูนชื่อดัง อาทิ ซากุระ สาวน้อยมหัศจรรย์, ลามู ทรามวัยจากต่างดาว, แมมดน้อยโดเรมี เป็นต้น  
 หรือบางทีก็หลุดมาจากเกมส์เพลย์, แต่งเลียนแบบดารา-นักร้องที่คลั่งไคล้หรืออาจจะแต่งกายให้ดู  
 เหมือน มาจากนอกโลกเลยก็มีให้ท่านได้เลือกเดินชมความแปลกประหลาดที่หาชมไม่ได้ใน  
 ชีวิตประจำวันสำหรับท่านที่ชื่นชอบการช้อปปิ้ง สามารถเดินเลือกชมและซื้อสินค้ามากมายที่มีทั้งแบรนด์  
 เนมชื่อดังหรือแฮนด์เมดที่ท่านจะได้เป็นเจ้าของเพียงผู้เดียวในโลกที่ **ถนนเทคาชิตะ** ซึ่งครคร่ำไปด้วย  
 ผู้คนมากมาย และสินค้าหลายหลายแบบให้ท่านได้เลือกสรรกันตามอัธยาศัย...นำท่านเดินทางสู่ **โอไดบะ**



**Forest Tour Co.,Ltd**  
 733/5 Praditmanutham Rd. Sapansong, Wangthonglang, Bangkok 10310  
 Tel. 02-5149021-6 Mobile. 0816321525 Fax. 02-5149027  
 Email. foresttour@yahoo.com Line ID. @Foresttour  
 Website : www.foresttour.com



แผ่นดินแห่งใหม่ที่เกิดจากการถมทะเลด้วยขยะ แหล่งรวมเทคโนโลยีล้ำยุค และ ทันสมัย... นำท่านขึ้นดื่ม  
 ดื่อกับการ หนึ่งกินลมชมวิว บนชิงช้าสวรรค์(ferris wheel)ที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น... ตื่นตากับสีสันของแสง  
 ไฟที่ประดับประดาท่านสามารถลองสัมผัสบรรยากาศ ของอ่าวโตเกียวที่มีสะพานเรนโบว์(Rainbow  
**Bridge)** พาดผ่าน และมีแสงสีของกรุงโตเกียวยามค่ำคืนเป็นฉากหลัง... รวมทั้งเทพีเสรีภาพเวอร์ชัน  
 ญี่ปุ่นยืนถือคบเพลิงอยู่ริมอ่าว **(ไม่รวมค่าชิงช้าสวรรค์, ค่าเข้าชมและเครื่องเล่นต่าง ๆ)**... หรือช้อปปิ้ง  
 ห้าง **Diver City Tokyo Plaza** ที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวภายใต้คอนเซ็ปท์ The atrical City  
 Space แหล่งช้อปปิ้งขนาดใหญ่ที่มีร้านค้าต่าง ๆ มารวมตัวกันถึง 154 ร้าน อาทิ UniQlo, Zara,  
 H&M, Coach, Lacoste, Forever21, Diesel ฯลฯ สิ่งที่ไม่ควรพลาดคือการถ่ายรูปคู่กับเจ้าหุ่นยนต์ GUNDAM  
 RG1/1 RX-78-2 GUNDAM Ver.GFT ซึ่งขนาดเท่ากับของจริงด้วยอัตราส่วน 1:1 มีความสูงถึง 18  
 เมตร\*\*\***เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่าอาหารมื้อเที่ยงและมื้อค่ำอิสระตามอัธยาศัย...ให้  
 ท่านได้เลือกชิมร้านอร่อยจากร้านค้าต่าง ๆ \*\*\***...สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบินฮาเนดะ

วันที่หก	สนามบินฮาเนดะ – กรุงเทพฯ
----------	--------------------------

00.20 น. เดินทางจากสนามบินฮาเนดะโดยสายการบิน **Thai Airways** เที่ยวบิน **TG 661**  
 05.25 น. ถึง **สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ** โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม

\*\*\*\*\*

**หมายเหตุ :**

1. รายการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบินเป็นต้น
2. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่มีวัตถุประสงค์เพื่อท่องเที่ยวหรือสำรวจเส้นทางเท่านั้น หากท่านถูก  
 เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของทางประเทศไทยและญี่ปุ่นปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ถือเป็นเหตุผลที่อยู่  
 นอกเหนือความรับผิดชอบของทางบริษัท ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะคืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้นแก่ท่าน
3. หนังสือเดินทางต้องเหลืออายุการใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 6 เดือน
4. รบกวนส่งสำเนาพาสปอร์ตก่อนการเดินทาง 15 วัน
5. กรุณาอ่านเงื่อนไขด้านล่างก่อนชำระมัดจำทุกครั้ง

**อัตราค่าบริการ (บาทต่อท่าน) กุมภาพันธ์ – มีนาคม 2561**

วันเดินทาง	ผู้ใหญ่	เด็กอายุ 2-11 ปี พัก กับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียงเสริม)	เด็กอายุ 2-11 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียงเสริม)	พัก เดี่ยว
8-13, 22-27 กุมภาพันธ์ 2561	42,900	38,900	32,900	6,000
1-6, 15-20 มีนาคม	42,900	38,900	32,900	6,000

**อัตราค่าบริการนี้รวม**

1. ค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน ไป – กลับชั้นที่คนاجر ตามเส้นทางและสายการบินที่ได้ระบุไว้ในรายการ



2. ค่าที่พัก ห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือระดับเดียวกัน
3. ค่าอาหาร, ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ได้ระบุไว้ในรายการ
4. ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ที่คอยอำนวยความสะดวกให้กับท่านในตลอดการเดินทาง
5. ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ 1,000,000.- บาท (หากอายุเกิน 70 ปีขึ้นไป ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง 50%)

### อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ, ค่าชักรีด, ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
2. ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม
3. ค่าทำหนังสือเดินทาง
4. **ค่าภาษีเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมอีก !!!!**
5. ค่าธรรมเนียมวีซ่าราคา 1,655 บาท (ประกาศยกเว้น ณ วันที่ 1 ก.ค. 56)
6. ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางไรกรณีที่เกิดเกินกว่าสายการบินกำหนด 30 กิโลกรัม / ท่าน

### เงื่อนไขการจอง

1. กรุณาวางเงินมัดจำท่านละ 15,000 บาท
3. ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทาง 30 วัน
4. กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 8 สัปดาห์ก่อนเดินทาง
5. หากจองก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 30 วัน ต้องชำระราคาทัวร์ทั้งหมด

### การยกเลิก

1. สงวนสิทธิ์ในการคืนมัดจำทุกกรณี
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน เก็บค่าใช้จ่ายเบื้องต้น 5,000 บาท
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-30 วัน ขอเก็บเงินมัดจำทั้งหมด
4. ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 24 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด
5. **ยกเว้นกรุปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต์ เป็นต้น บางสายการบินมีการคืนมัดจำที่หักกับสายการบินและค่ามัดจำที่หัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือ ค่าทัวร์ทั้งหมด ไม่ว่าจะยกเลิกด้วยกรณีใด ๆ**
6. กรณีแจ้งยกเลิกการเดินทางหลังแต่ถ้าสามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ในวันเดิม ผู้ยกเลิกต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมดตามความเป็นจริง เช่นค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนชื่อตัว, ส่วนต่างของภาษีน้ำมันเชื้อเพลิง / ตัว 1 โย และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ถ้ามี
7. กรณีที่ท่านมีความประสงค์จะยื่นวีซ่าและฟังผลวีซ่าหลังจากวันที่ทางบริษัทฯ ได้ดำเนินการออกตั๋ว เครื่องบินแล้ว ถ้าวีซ่าไม่ผ่าน ทางบริษัทฯ ขอเรียกเก็บค่าตัวเครื่องบิน 100% (ประมาณ 25,000 บาท แต่จะขึ้นอยู่กับราคาตัวเครื่องบินในแต่ละกรุป)
8. กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น



## เงื่อนไขการออกเดินทาง

1. คณะเดินทางขั้นต่ำ 35 ท่านมีหัวหน้าทัวร์เดินทางด้วย
2. หากสมาชิกจองไม่ครบ 35 ท่าน ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทางหรือเปลี่ยนแปลงราคา

### หมายเหตุ

1. บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมีต้องแจ้งล่วงหน้า รายการและราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากภัยธรรมชาติ, สภาพอากาศ, ปัญหาการจราจรอุบัติเหตุ, การเมือง, สายการบิน, อัตราแลกเปลี่ยน หรือปัญหาอื่นๆ โดยทาง บริษัท จะแก้ไขและคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญที่สุด
2. ทางบริษัท จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศญี่ปุ่น / การนำสิ่งของผิดกฎหมาย / เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงภัยธรรมชาติ และการยกเลิกเที่ยวบิน
3. ในกรณีที่เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติต่างๆ ทางบริษัทสามารถคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ ได้ก็ต่อเมื่อทางสายการบิน และโรงแรมที่พักได้ทำการพิจารณาคืนเงินส่วนนั้นให้แล้ว
4. บริษัท จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการจัดที่นั่งบนสายการบิน หากลูกค้าในกรุ๊ปส่งเล่มพาสปอร์ตไม่ถึง 15 ท่าน ทางสายการบินไทยจะไม่รับจัดที่นั่งล่วงหน้า(PRE CHECK IN)อาจต้องนั่งแยกกันทั้งกรุ๊ปแต่ทางบริษัทจะพยายามจัดให้สมาชิกแต่ละบ้านได้นั่งด้วยกันโปรดทราบ!!!ทางสายการบินไม่รับจองที่นั่งLONG LEGทุกกรณี
6. หากท่านที่ต้องออกตัวเครื่องบินภายใน (เครื่องบิน,รถทัวร์,รถไฟ) กรุณาสอบถามจากเจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตัว เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนเที่ยวบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
7. สำหรับการเดินทางช่วงปีใหม่ เทศกาลวันหยุดยาวไทย วันหยุดญี่ปุ่น อาจเจอปัญหาหารถติด คนแน่นตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ร้านอาหารคนเยอะ หรือในช่วงฤดูหนาวพม่ามีดเร็ว รวมถึงช่วงปีใหม่ร้านค้าจะปิดบางส่วน ร้านอาหารปิดเร็วกว่าปกติ ขอให้ท่านทำความเข้าใจก่อนจองทัวร์
8. เนื่องจากโรงแรมในญี่ปุ่นห้องพักรวมมีขนาดค่อนข้างเล็ก เรียงแนะนำว่าให้จองห้องพักสำหรับ 2-3 คน / ห้อง หากท่านจองห้องแบบเด็กไม่เสริมเตียงแล้วต้องการเปลี่ยนภายหลังอาจไม่มีห้องว่าง สำหรับเด็กเสริมเตียงจะสะดวกกว่า
9. โรงแรมญี่ปุ่นไม่มีบริการยกกระเป๋า ขอความร่วมมือจากทุกท่านดูแลกระเป๋าของตัวเอง บางโรงแรมที่อยู่ในเมือง ถนนค่อนข้างแคบ รถบัสไม่สามารถจอดหน้าโรงแรมได้จำเป็นต้องลากกระเป๋าไปเองจนถึงโรงแรม
10. หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือน
11. เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัท แล้ว ทางบริษัท จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด

**โปรดอ่านข้อความให้ถี่ถ้วนก่อนการจองทัวร์ทุกครั้งเพื่อประโยชน์แก่ตัวท่านเอง**

